



รางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๓๖

นายอุทัย วัฒนสุวรรณ

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
การศึกษานอกโรงเรียน

นายอุทัย วัฒนสุวรรณ เกิดวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๗๙ อายุ ๕๗ ปี วุฒิ บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) จากสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เริ่มชีวิตการ เป็นครูเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ในตำแหน่งครูตรีโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ต่อมาได้ย้าย มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ และ พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบัน รวมเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ๙ ปี

นายอุทัย เป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในผลงาน บริหารงานตามนโยบาย ของผู้บังคับบัญชาวางแผนการ บริหารงานโดยกำหนดวัตถุประสงค์ในแผนงานไว้ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน การติดตามประสิทธิผลของงาน ทุกงานให้ได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การบริหารงานตาม ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนชุมชนใน ท้องถิ่นควบคู่กันไปกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลให้ สถานศึกษาได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่ง

พัฒนาวิชาชีพของชุมชนและบุคคลโดยทั่วไป จากผลงานที่ปรากฏดังกล่าว สถาน ศึกษาที่นายอุทัยไป ดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นถึง ๒ แห่ง ๓ รางวัล คือ พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนสารพัดช่าง สมุทรปราการ ได้รับรางวัลดีเด่น กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยการอาชีว ศึกษาวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลดีเด่นกรมอาชีวศึกษา และรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอุทัย เป็นนักบริหารที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ได้วางแผนงาน บริหารสถานศึกษาได้อย่าง กว้างไกล กับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้พัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวล้ำนำสมัย ทัน เพื่อทันกับความต้องการของท้องถิ่น ตาม แผนนโยบายการ พัฒนาชนบท ของโครงการอาชีวศึกษาพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความ ยากจนในชนบท และสามารถสนองความ ต้องการของตลาดแรงงาน ได้พัฒนา การเรียนการสอน โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ๒๒๕ ชั่วโมง โดยมี วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนนอกระบบโรงเรียนได้เรียนรู้และยังมุ่งให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียน ด้วย

เพื่อสามารถนำหน่วยกิตไปโอนเข้าสมทบกับหน่วยการเรียน ในโรงเรียนสามัญได้ ได้ดำเนินการที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๒ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖ ได้เปิดสอน หลักสูตรระยะสั้น ๒๒๕ ชั่วโมง ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาวังไกลกังวล ซึ่งทั้งสองสถานศึกษาสามารถรับ นักศึกษาได้

เกินกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังได้เปิดหลักสูตร ปวช. ๔ แผนกวิชา คือ ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากความสามารถในการบริหารงานแล้ว นายอุทัยยังเป็นผู้ที่ได้รับ ความไว้วางใจให้บริหารงบประมาณในวงเงิน ๔๔ ล้านบาท เพื่อดำเนินงาน ๔ โครงการสำคัญ ๆ มากกว่า ๑๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๘ โครงการ เช่น โครงการฝึกอาชีพให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๗ โรงเรียน ตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมวิชาชีพพระยะสันหมู่บ้านป้องกัน

ที่มาข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๓๘). **ครูดีคุรุสภา ประจำปี ๒๕๓๔-๒๕๓๗**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, หน้า ๑๒๑-๑๒๓.